

THE HIGHLIGHTS



การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

คริสตจักรเจริญกรุงโมตรีจิต

เยาวชน : จ๋า, แพร

ศิษย์เก่า : นิชา เลิศสง่า, บัฏพงษ์ จันทา

ผู้ปกครอง : ศรีวิไล นิกสมหวัง

ข่าวการอบรมเยาวชน :

ความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิรุณาทรร และ มูลนิธิเอ-ทเวนตีวัน
อบรมแกนนำเยาวชนเรื่อง "การป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์"

จดหมายข่าวคอมแพสชั่น

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มือร่วมกับคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนา, ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเยาวชนและคริสตจักรและแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนตามบริบทของคริสตจักรแต่ละแห่ง

ขอขอบคุณ คริสตจักรคู่มือศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่โครงการศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น และผู้ที่มีส่วนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

อ่านฉบับอื่นได้ที่ :
www.compassionth.com/newsletter



คริสตจักรเจริญกรุงโมตรีจิต



ความเป็นมาของคริสตจักร

ก่อนที่จะก่อตั้งเป็นคริสตจักร ที่นี้มีประวัติมายาวนานถึง 100 ปี ซึ่งแต่เดิมเป็นสุสานเก่าของคณะแบปติสต์แห่งประเทศไทย แต่ต่อมานโยบายของรัฐบาลไม่อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่สุสานอีกต่อไป จึงจัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์คนชราของคริสตจักรโมตรีจิตเมื่อปี พ.ศ.2493 - พ.ศ. 2503

ในปี พ.ศ.2513 - 2515 อาจารย์ปองศักดิ์ ธรรมจินดา ได้ร่วมรับใช้กับอาจารย์กวาง ที่สถานประกาศพระคริสตธรรมตรอกจันทน์ โดยให้คริสตจักรโมตรีจิตเป็นผู้ดูแลและดำเนินการต่อ อาจารย์ปองศักดิ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบงานสถานประกาศพระคริสตธรรมต่อจากอาจารย์กวาง

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2517 อาจารย์ปองศักดิ์ ได้มีส่วนเข้ามาดูแลสถานสงเคราะห์คนชราของคริสตจักรโมตรีจิต จากนั้นอาจารย์ปองศักดิ์ได้เสนอขอให้สถานที่นี้เป็นงานประกาศและบริการชุมชนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีฯ จึงได้เปิดเป็น สถานคริสเตียนบริการโมตรีจิต โดยได้ทำการประกาศกับเด็ก ๆ โดยรอบคริสตจักร ให้เข้ามาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและ เล่นกีฬาในช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็น อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้น ได้มีการต่อต้านและรบกวนจากวัยรุ่นและจากคนในชุมชนอยู่บ้าง มีการต่อต้านโดยใช้ปืนยิงขู่และปาระเบิดขวดใส่ เพราะชุมชนกลัวว่าสถานคริสเตียนบริการโมตรีจิตจะมาล้างสมองเด็ก

บังคับให้เด็กเป็นคริสเตียน และในปี พ.ศ. 2518 ก็ได้ย้ายคนจากตรอกจันทน์มารวมกันที่สถานบริการโมตรีจิตแห่งนี้ จนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2530 ก็ได้สถาปนาเป็นคริสตจักรเจริญกรุงโมตรีจิต โดยสังกัด ภาคที่ 1 เขต 13



ผู้ให้สัมภาษณ์ (ซ้ายไปขวา) :

- นุชจรี พุทธิรักษา (ผู้ประสานงานเด็ก)
- ธนากร จันทรวจน (ผู้จัดการ)
- สุริพร ศรีประทุมรักษ์ (ประธานโครงการพัฒนาเด็ก)

ลักษณะชุมชนที่นี่เป็นชุมชนแออัด มีประมาณ 4-5 ชุมชนด้วยกัน และ คนที่ส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิม โดยแต่ละชุมชนก็จะมีมัสยิดอยู่ในนั้นด้วย สภาพเด็กในชุมชน จะอยู่กับปู่ย่า ตายาย ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวหาเช้ากินค่ำ บางบ้านที่ทุกคนออกไปทำงาน ก็จะซิงเด็กไว้ในบ้าน วัยรุ่นส่วนใหญ่ ดิทยาเสพติด วัยรุ่นผู้หญิงก็จะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ดังนั้นสภาพของเด็กหญิงที่นี่ จะมีครอบครัวตั้งแต่อายุน้อย เมื่อมีลูก ก็ปล่อยให้ปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยงหลานต่อไป

ในวันที่เริ่มก่อตั้งเป็นคริสตจักร มีสมาชิก 3-4 ครอบครัว โดยมีผู้ที่รับ บัพติศมาแล้วประมาณ 20 คน ตามธรรมนูญของภาคสภาคริสตจักร ที่อนุญาตให้จัดตั้งเป็นคริสตจักรได้ ที่เหลือจะเป็นอนุชนวัยทำงาน และเด็ก ๆ ที่เข้ามาพักนอน ประมาณ 120-150 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ที่อยู่โดยรอบ เพราะคริสตจักรอยู่กลางชุมชน มีสถานที่กว้างขวาง มีสนามบาสเกตบอล และได้รับทุนจากคณะสตรีจากสาววยเคนถวาย ทำให้เด็ก ๆ มีที่เล่นกีฬา อาจารย์ปองศักดิ์ก็ใช้โอกาสนี้ในการสอน พระคัมภีร์ไปด้วย ซึ่งจะเหลือเด็ก ๆ เรียนพระคัมภีร์ประมาณ 40-50 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่มากแล้วในสมัยนั้น



• การเป็นคู่มือ และการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

เป็นเวลา 37 ปีแล้วที่คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต เป็นคู่มือกับคอมแพสชั่นเด็ก ๆ ที่ร่วมในโครงการจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 441 คน

โครงการพัฒนาเด็กเริ่มต้นพร้อม ๆ กับการสถาปนาคริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2529 ผู้ที่นำเสนอโครงการเข้าสู่คริสตจักรคือ คุณจรินทร์ ศรีประทุมรักษ์ เป็นเพื่อนกับ อ.สมบุญ ปัญญาคม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของคอมแพสชั่น อ.สมบุญได้มาเยี่ยมคริสตจักรและชุมชนโดยรอบ และเห็นว่าสามารถจัดตั้งโครงการพัฒนาเด็กได้ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครอง ให้ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า และได้พัฒนาเด็กแบบองค์รวมให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่โดยรอบ

แรกตั้งโครงการเมื่อ 31 ธันวาคม 2529 มีเจ้าหน้าที่ทำงาน 2 คน มีเด็กลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 70 คน โดยมีผู้ขัดขวางหรือไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง เพราะกลัวว่าลูกหลานจะมาเชื่อพระเยซู หรือเปลี่ยนศาสนา เพราะผู้ปกครองเด็กยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการให้ทุนการเบิกจ่ายต่าง ๆ จนบางครั้งเกิดการตำหนิเจ้าหน้าที่โครงการ แต่เมื่อมีการอธิบายให้ทุกฝ่ายเข้าใจ ผู้ปกครองก็ได้มีการสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมโครงการกับคริสตจักรมากขึ้น เด็ก ๆ ต่างมีความสุขที่ได้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองก็เบาใจเบาใจมากขึ้น เพราะโครงการดูแลเด็กได้ดี และมีการเยี่ยมเยียนครอบครัวของเด็กอย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านการศึกษา สุขภาพ สังคมและจิตวิญญาณ ตลอดจนอบรมด้านจริยธรรมให้เด็กได้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม

โครงการพัฒนาเด็กยังให้ความช่วยเหลือเด็กที่ยากจนในชุมชนและบุตรหลานของสมาชิกที่ขัดสน ได้มีการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มาร่วมกิจกรรมกับโครงการแต่คุณสมบัตินั้นไม่ตรงตามที่คอมแพสชั่นกำหนดไว้ เด็กเหล่านี้จึงได้ทุนพิเศษจากคริสตจักรซึ่งได้มาจากการถวายของสมาชิกคริสตจักรที่มีภาระใจในการสนับสนุน พัฒนา และได้นำเด็กมาถึงพระเจ้า ซึ่งโครงการนี้ได้ทำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการพัฒนาเด็กได้จัดทำขึ้น อาทิ จัดงานประกาศงานคริสต์มาส กลุ่มเซด กิจกรรมกีฬา ชั้นเรียนดนตรี เปียโน กลอง กีตาร์ ขั้วร้อง ทิมมิชชั่นเพื่อประกาศในต่างภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีพันธกิจครอบครัวของคริสตจักร มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องเด็ก การดูแลเด็ก ให้กับผู้ปกครองเด็กในชุมชน มีการสร้างผู้นำเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ และมีส่วนรับใช้ของคริสตจักร มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือชุมชน ในเรื่องสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19





ในปัจจุบัน ผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากและยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการพัฒนาเด็กจัดขึ้นให้แก่เด็ก ๆ และชุมชน ในขณะที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการที่คริสตจักร เพราะวางใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัย และตัวผู้ปกครองเองก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมพันธกิจครอบครัวและสนใจที่จะพัฒนาตามที่ได้รับการอบรม

ความสำเร็จของโครงการ

จากเด็กเล็กที่ได้รับการฟูมฟักจากโครงการตั้งแต่อุนบาล ได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ สังคมและจิตวิญญาณ เด็ก ๆ ในโครงการได้รับพระพรอย่างมากมาย และเติบโตจนมีส่วนร่วมในการรับใช้กับทีมผู้นำ เริ่มจากเป็นพี่เลี้ยง นำเพลง นำเกม เป็นผู้นำอนุชน เมื่อเติบโตขึ้นก็เป็นผู้นำคริสตจักร เมื่อจบการศึกษาก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและมีส่วนร่วมในชุมชนที่เขาอยู่ มีทั้งนักบัญชี ครู เจ้าหน้าที่ไอที นักออกแบบแฟชั่น ผู้จัดการร้านกาแฟ อาชีพค้าขาย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้รับใช้พระเจ้า เซฟ เด็กที่จบไปยังคงกลับมามีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร เช่นเข้าร่วมดูแลในทีมพันธกิจเด็ก ทีมนมัสการ เป็นครูรวี ทีมมีเดีย และมีคนยาก อนุกรรมการแผนกต่าง ๆ ในคริสตจักร

● การเตรียมความพร้อมในการกำพันธ์กิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

คริสตจักรมีความพร้อมด้านสถานที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็กอย่างเพียงพอ และมีพื้นที่กว้างขวางในการทำกิจกรรม เล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยได้เปลี่ยนการทำกิจกรรมมาเป็นวันอาทิตย์ทั้งหมด เด็กจะเรียนวีดิทัศน์เช้า ปายจะเป็นกิจกรรม ซึ่งจะแบ่งชั้นเรียนตามความสนใจด้วย เช่นการออกแบบต่าง ๆ มีชั้นเรียนดนตรี มีการจัดให้เด็กได้แสดงความสามารถเพื่อสร้างความมั่นใจ การเรียนกลอง เรียนเปียโน ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในทีมนมัสการ เด็ก ๆ ก็จะเข้าสู่วงจรของคริสตจักรต่อไป ซึ่งจะต้องให้สมาชิกคริสตจักรมีส่วนร่วมด้วย และมีการจัดตั้งทีมพันธกิจเด็ก ที่จะมีหน้าที่หลักในการวางแผนงานต่าง ๆ และจัดตั้งให้มีแผนกของมัคทายกหลัก ที่จะดูแลเป็นพิเศษ และจะมีการหนุนใจให้สมาชิกมีส่วนร่วมด้วยในทุก ๆ ทาง ผ่านการอธิษฐาน เข้าวันอาทิตย์จะให้เด็ก ๆ เข้ามาและทำให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญว่า มีคริสตจักรเด็ก รวมถึงด้านอื่น ๆ เช่น การต้อนรับ การเตรียมอาหาร ครุวี ต่าง ๆ และนอกจากนี้ ยังมีทีมผู้นำเยาวชนที่ก็เป็นเด็กในโครงการเหมือนกัน ปัจจุบันมีตั้งแต่ ม.3 ถึง อุดมศึกษา เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับการฝึกให้นำเพลงนำสันทนาการ นำนมัสการ เป็นพี่เลี้ยง เป็นครูสอน ก็จะเป็นรุ่น ๆ ไปและเขาจะสามารถนำน้อง ๆ รุ่นต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการจัดอบรม 1-2 เดือนต่อครั้ง จะมีการคุยกันถึงการปกป้องเด็ก และการสร้างวินัยเชิงบวก

นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์พันธกิจเด็กให้กับเครือข่ายของคริสตจักร และสมาชิก เพื่อสร้างภาระใจให้กับผู้ที่มีส่วนในการถวายเพื่อพันธกิจเด็ก

การที่คริสตจักรตั้งอยู่ใจกลางชุมชน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำ และพี่น้องในชุมชน คริสตจักรได้มีโอกาสลงพื้นที่ ได้ออกไปเยี่ยมเยียนผู้ปกครองเด็ก เอาของไปบริจาค ซึ่งคนแถวนั้นก็รู้ว่านี่เป็นโบสถ์ และเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาใช้สถานที่ และก็มีกลุ่มสตรีที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาใช้สถานที่ในการเดินแอร์โรบิคกัน ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังมีพี่น้องท้องถิ่น เช่น โครงการใกล้เคียง คริสตจักรคลองเตย ซึ่งก็ได้ทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันเสมอ ๆ มีคริสตจักรชลบุรี จัดทีมประกาศด้วยกันในชุมชน ทีม YFC ก็มาใช้สถานที่ในการออกไปประกาศ มีมิชชันจากต่างประเทศ มีมิชชันนารีที่ส่งทีมมาทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ มีทีมมาจาก OM ที่ส่งเรือ Logos Hope มา มีกลุ่ม Cluster ที่รวมภาคกลางของคริสตจักรที่ทำคอมแพสชันร่วมกัน และก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขตบางคอแหลมด้วย มีโอกาสได้ทำการซ่อมหนีไฟ ซึ่งสำนักงานเขตก็ส่งทีมมาสอนเด็ก ๆ ด้วย มีหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการ NetPAMA มีโรงพยาบาลศิริราชที่มาสอนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานให้กับพ่อแม่ พันธกิจครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีบุตรได้เข้าค่ายร่วมกัน เพื่อเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลาน นอกจากนั้นก็มีเครือข่ายผู้นำคริสตจักร ไม่ว่าจะเป็น YFC YMCA OM ซึ่งทางคริสตจักรมีการส่งเด็ก ๆ ไปเข้าค่าย ไปเป็นผู้นำ และเป็นพี่เลี้ยง





จำ

เป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนละแวกโบสถ์
เข้ามาอยู่ในโครงการ ประมาณ ป.2

จำรับเชื่อแล้วแต่ยังไม่ได้รับบัพติศมา
ที่บ้านก็ไม่มีใครเป็นคริสเตียน
มาแต่ต้น มีเพียงตัวเธอ พี่และน้อง

อีกคนเท่านั้นที่รับเชื่อ เธอบอกว่า เธอรับเชื่อเพราะคนรอบตัว พ่อแม่
ก็ไม่ได้อยู่ด้วย แต่คนที่โครงการติดต่อเธอมาก ๆ แม้จะไม่เคยรู้จักมาก่อน
ตอนหลังเพิ่งรู้ว่าเพราะพวกเขามีพระเจ้าเลยรักเธอได้ขนาดนี้ และเธอ
อยากเป็นแบบเขาบ้าง

จำกล่าวว่ เธอได้รับหลายอย่างจากการเข้าโครงการ ได้เปลี่ยนแปลง
ตัวเอง ยอมรับตัวเอง จากคนที่ไม่มีความกล้า ก็มีมากขึ้น เพราะการทำ
กิจกรรมในโครงการทำให้จำมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะทำสิ่งต่าง ๆ
ให้ออกมาดี และที่สำคัญ จำยิ้มเก่งกว่าเดิม

ปัจจุบันจำได้ร่วมรับใช้คือเป็นครูผู้ช่วย เป็นพี่เลี้ยงให้เด็ก ๆ และต่อไป
จำอยากจะทำเพลงสบูค์ของโบสถ์ จำชอบที่จะทำงานเบื้องหลัง ได้ใช้
แอปพลิเคชันต่างๆ และได้โพสต์สื่อที่ต้องการ จำมีเป้าหมายในอนาคต
ว่าอยากทำงานเบื้องหลัง พวกถ่ายหนัง ถ่ายละคร อยากมีส่วนร่วมอยู่ในนั้น

ส่วนเป้าหมายในการรับใช้นั้น จำบอกว่า อยากเป็นตัวจริงในการนำ
นมัสการเพราะการเล่นดนตรีไม่ใช่ตัวตนของเธอ จำได้ขอบคุณโครงการ
ว่า “ถ้าไม่มีโครงการก็นึกภาพตัวเองไม่ออกเลย โครงการให้อะไร
หนูเยอะมาก ทั้งความรัก ความอบอุ่น ที่ทำให้หนูเป็นหนูในทุกวันนี้
โครงการมีส่วนในชีวิตหนูมาก ๆ เลยค่ะ”



llws

แพรว อายุ 18 ปี การเข้ามาอยู่ใน
โครงการทำให้แพรวได้ค้นพบทักษะ
ของตัวเองว่ามีความสามารถบางอย่าง
ได้ค้นพบของประทาน ซึ่งก็คือ
การร้องเพลง เล่นดนตรี

ปัจจุบันแพรวรับใช้อยู่ในทีมน่านนมัสการ ร้องคอร์ส เล่น synthesizer
คีย์บอร์ดและกีตาร์

เมื่อก่อนแพรวเป็นคนเก็บความรู้สึกเมื่อเสียใจ แต่พอได้รู้จักพระเจาก็ได้
รู้ว่ามันมีวิธีการจัดการที่ดีกว่าร้องไห้คนเดียว ก็คือการบอกพี่เลี้ยง
อธิษฐาน บอกเพื่อน และคงเป็นสิ่งที่หล่อหลอมทำให้แพรวมีจุดมุ่งหมาย
ในชีวิตว่าอยากเป็นนักจิตวิทยา เธออยากเข้าเรียนจิตวิทยาพัฒนาการ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

เพราะเธอมีภาระใจกับเด็ก เธอรู้สึกว่า เด็ก ๆ ทั้งในและนอกโครงการ
ต้องการอยากจะทำอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจ อยากมีใครสักคนที่เล่าเรื่องให้ฟังได้
แพรวชอบที่จะเป็นพี่เลี้ยงเด็ก นำเกม นำเพลงให้ฟัง ๆ “เป็นสิ่งที่เราชอบ
หนูชอบสอนเด็กประถมที่เกร ๆ เกรียน ๆ หน้อย หนูมีทริคที่จะทำให้เขา
Soft ลงค่ะ”

เมื่อถามถึงเป้าหมายในการรับใช้ แพรวว่ามีหลายอย่างมาก ทั้งอยาก
เป็นนักจิตวิทยา อยากเล่นดนตรีเพิ่มอีกหลายอย่าง อยากน่านนมัสการ
และอยากเป็นอาจารย์เทศนาด้วย

“อยากขอบคุณพระเจ้าที่มีโครงการค่ะ ขอขอบคุณพระเจ้าที่ให้หนูเป็นเด็ก
คนหนึ่งที่เข้ามาในโครงการ ได้เจอเพื่อน ได้พัฒนาตัวเอง ได้มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี ที่มีความรัก ความอบอุ่น ขอขอบคุณพระเจ้าที่หลังจากเราก็ก็นึก
อีกหลายคนที่พระเจ้าให้ความรักผ่านโครงการ ขอขอบคุณและดีใจแทน
พวกเราทุกคนที่ได้อยู่ในโครงการค่ะ”



นิชา เลิศสง่า (อิง)

ศิษย์เก่า

อิง จบจากราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจุบันทำงานบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่ง
อิงเรียนอยู่ชั้น ม. 1 เธอมีความรู้สึกว่
อยากรับเชื่อพระเจ้าจริง ๆ เพราะเธอ

มีเหตุการณ์ที่ต้องย้ายบ้าน เธอคุยกับใครไม่ได้ก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้า
ฟังพาทะองค์ ต้องแข่งแกร่ง เธอบอกว่า ถ้าไม่มีพระเจ้า หนูก็ไม่รู้ว่าจะ
ผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไง

ชีวิตวัยเด็กของเธอค่อนข้างวุ่นวายในความสัมพันธ์ของครอบครัว
แต่เพราะเธอได้เข้าโครงการ ได้มีการพัฒนาศักยภาพตามโครงการ
พัฒนาเด็กแบบองค์รวม อิงได้รับโอกาสอย่างมาก เธอมีผู้อุปการะ
สนับสนุนตั้งแต่ตอนที่อิงยังไม่รู้จักพระเจ้าเสียด้วยซ้ำ และไม่เคยรู้จัก
กันมาก่อน ผู้อุปการะมีส่วนสำคัญมากในชีวิตของเธอ อิงบอกว่า
สิ่งที่เธอได้รับจากโครงการคือ “โอกาส” เมื่อเธอได้รับโอกาสมาแล้ว
เวลานี้เธออยากเป็นผู้ให้โอกาสแก่คนอื่นบ้าง บางครั้งเธอรูสึกว่าทำไม่ได้
อาจเป็นเพราะไม่กล้าพอไม่กล้าทำ แต่ตอนนี้เธอเป็นครูแล้ว แม้ว่าเธอ
จะรู้สึกยากในการที่ต้องออกไปพูดหน้าชั้น แต่เธอก็ผ่านมันมาได้
เธอสอนได้ ได้เป็นผู้ให้ นอกจากนี้อิงยังอยู่ในทีมนมัสการ ได้นำน้อง ๆ
นมัสการบ้าง รวมถึงได้ใช้วิชาซีพีที่เรียนมา ช่วยเหลือทำบัญชีให้กับ
ฝ่ายบัญชีของคริสตจักร

อิงเองเป็นคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันว่า อยากทำงานที่มั่นคงและอยู่ด้วยกัน
กับครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า

อิงกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “จากที่เราเป็นเด็ก ๆ ในชุมชน เป็นใครก็ไม่รู้
แต่เราได้รับความรัก ได้รับการสนับสนุน ซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ
อยากให้น้อง ๆ ได้เข้าใจในจุดนี้ มันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นเด็ก ๆ
ได้รับสิ่งเหล่านี้ เด็ก ๆ มีหลายคนแต่เขารักเราทุกคนเท่า ๆ กัน จริง ๆ
เพราะพระเจ้ารักเขาก่อนแล้วเขาก็ส่งต่อมาให้เรา”



นัฐพงษ์ จินตา (แมน) ศิษย์เก่า

แมน เกิดในครอบครัวคริสเตียน โดยมี
คุณตาคุณยายเป็นผู้นำคริสตจักร
ที่แม่สะเรียง

ปัจจุบันครอบครัวย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ มีแมนคนเดียวที่ไปอยู่ที่แม่สะเรียง
พ่อแม่ของแมนทำงานรับใช้ที่คริสตจักรใกล้บ้าน พี่ชายทำงาน และ
น้องสาวเรียนอยู่ชั้น ม.5

แมนเรียนจบทางด้านดนตรีศึกษา สอบครูได้แล้วและรอการเรียกบรรจุครู
แมนเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในโครงการว่า แม่พาเขาเข้าโครงการตั้งแต่
อนุบาล แม่อยากให้ลูก ๆ อยู่ในโครงการ อยากให้ได้เรียนพระคัมภีร์
และใช้ชีวิตอยู่ในโบสถ์

แมนมีแม่และพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจ พี่ชายเป็นคนพูดน้อย ส่วนใหญ่
พี่ชายจะพูดตรง ๆ แต่ทำให้แมนต้องเก็บเอาไปคิด มีช่วงหนึ่งที่ทุกคน
ย้ายมาอยู่เชียงใหม่กันหมดแล้ว เหลือแมนที่ยังต้องเรียน ด้วยความเป็นห่วง
พี่ชายก็เลยไม่ย้ายและอยู่กับแมนจนเรียนจบ และช่วยกันรับใช้ที่โบสถ์
แมนก็ได้สอนน้อง ๆ ที่โครงการจนเรียนจบ

ความใฝ่ฝันของแมนคือ ได้ไปรับใช้ที่คริสตจักรบ้านแพะ แม่สะเรียง
“ส่วนตัวผมมองที่คริสตจักรบ้านแพะเป็นหลัก เพราะผมมีภาระใจกับ
อนุชน อยากให้อนุชนรุ่นนี้ดูแลคนรุ่นต่อ ๆ ไปได้”

“ผมมองโครงการในมุมมองของเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและสร้างคน
ถ้าไม่มีโครงการผมว่าหลายคริสตจักรคงยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ดีพอ
แต่พอโครงการเข้ามามีส่วนร่วม โครงการก็นำเอาระบบต่าง ๆ เข้ามา
ให้เราทำงานอย่างมีระบบ อันนี้เป็นสิ่งที่ดี ไม่ได้ช่วยแค่คน แต่ช่วย
คริสตจักรด้วยถ้าคริสตจักรไหนเอามาปรับใช้ได้มันก็มีประโยชน์มาก”

“ส่วนตัวผมเองก็ได้รับประโยชน์มาก เพราะทำงานกับครูดอกไม้
แกเป็นคนมีระบบอยู่แล้ว ก็เลยทำให้ผมเป็นคนที่มีระบบระเบียบมากขึ้น
ผมก็เอามาปรับใช้กับชีวิตส่วนตัว การรับใช้ แล้วมันบริหารงานง่าย
มุมมองการรับใช้ก็เปลี่ยนไป เมื่อก่อนคือทำคนเดียว แต่พอมีทีม มีระบบ
ก็ทำให้การรับใช้ราบรื่นขึ้น ไม่เหนียว ถ้าเราอธิษฐานเยอะ ๆ ให้พระเจ้านำ
ก็ผ่านไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นการติดสนิทส่วนตัวหรือเป็นทีมแบบนี้ครับ”

สิ่งที่แมนได้รับจากโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ทำให้เราได้เห็นว่
เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาต้องได้รับการหล่อหลอมที่ถูกต้อง เพื่อเขาจะ
เป็นผู้ให้ และเป็นคนที่มีความหมายของสังคมที่เขาอยู่ต่อไป



ศรีวิไล นิกสมหวัง (แม่ตุน)

ผู้ปกครอง

ครอบครัวแม่ตุนมีทั้งหมด 7 คน
อยู่ในโครงการทั้งหมด 5 คน
ลูกสาว 3 หลานชายอีก 2 คน

แม่ตุนเล่าให้ฟังว่า โครงการมีส่วนช่วยเหลือเด็กเป็นอย่างมาก แม่ตุน
ได้เห็นประโยชน์ของโครงการมากมาย โครงการสามารถเปลี่ยนแปลง
เด็กให้ได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม เพราะโครงการเข้าถึงเด็กได้
ผู้ปกครองบางท่านคิดว่าเด็กไปโรงเรียน แต่เด็กก็ไปไม่ถึงโรงเรียน
แต่สำหรับโครงการ เมื่อถามเด็กว่าแต่ละวันเป็นยังไง เพราะวันธรรมดา
เรามีการสอนพิเศษเด็ก ก็เลยได้เข้าใจว่าบางคนไม่ไปโรงเรียนเพราะอะไร
การบ้านทำไม่ได้เพราะอะไร ติดตรงไหน

โครงการยังช่วยให้เด็กบางคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งด้านไหน ได้ทำให้เขา
แสดงศักยภาพของเขาออกมา เช่นครอบครัวของแม่ตุน เธอไม่รู้ว่า
ลูกเล่นดนตรี ร้องเพลงได้ นอกจากนี้โครงการก็ยังมีส่วนช่วยเด็กเกร
ให้เขาเข้ามาอ่านหนังสือ ตีกลอง เด็กบางคนซ้าซัน พี่ดอกไม้ก็มาช่วย
สอนเสริมให้ หรือพี่ ๆ ที่จบไปแล้วก็มาสอนน้อง ๆ ด้วย เด็กที่มาโครงการ
จะไม่ติดเกม ไม่เที่ยว มีความเคารพบิดามารดา เด็กส่วนใหญ่จะเสียง
แต่เด็กที่โครงการถ้าเราได้ยินว่าเด็กพูดไม่เพราะ เราก็เรียกมาตักเตือน
แม่ตุนได้ยินว่าผู้ปกครองบางคนเขาสนับสนุนให้ลูกมาโบสถ์ เขาบอกว่า
ถึงแม่โบสถ์จะไม่สนับสนุนด้านการเงิน เขาก็ยังอยากจะให้ลูกมา เพราะ
ลูกไม่ติดเพื่อน ไม่เที่ยว มาโบสถ์เป็นประจำ ไม่เกร

ความประทับใจที่มีต่อโครงการ

เด็กบางคนที่เขาเกร เรารู้ว่าเขาขาดสิ่งเหล่านี้ โครงการก็จูนเจอสิ่งต่าง ๆ
ให้ ก็ช่วยให้พวกเขาเป็นเด็กที่ดีขึ้น ทั้งด้านจิตใจ นิสัย อารมณ์ คำพูด
ถ้าโครงการไม่อบรมพี่เลี้ยงมาก่อน พี่เลี้ยงก็คงไม่สามารถดูแลน้อง ๆ ได้

โครงการมีการอบรมเกี่ยวกับสาวกครอบครัว บางคนไม่ได้เป็นคริสเตียน
ก็ได้เรียนรู้ว่าพ่อแม่ควรทำตัวอย่างอะไรในการเลี้ยงดูบุตร โครงการได้ให้กับ
ผู้ปกครองด้วยไม่ใช่ให้แค่เด็ก ๆ อย่างเดียว และยังดูแลบุตรหลาน
ของเราด้วย

“อยากขอบคุณโครงการ เราไม่สามารถส่งเด็กเรียนได้เยอะ คุณภาพชีวิต
ก็น่าจะต่ำลง แต่ว่าโครงการให้อะไรเยอะมาก ขอขอบคุณพระเจ้าที่ลูกจบ
ที่นี่ 2 คน เขาได้เป็นที่เลี้ยง ได้รับใช้งานที่โบสถ์ และตัวหนูก็ได้มีส่วน
ร่วมรับใช้ก็เพราะโครงการ”

• ข่าวการอบรมเยาวชน

ความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิรุณาทร์ และ มูลนิธิเอ-ทเวนตีวัน อบรมแกนนำเยาวชนเรื่อง "การป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์" วันที่ 9-10 เมษายน 2567



ตัวแทนองค์กร นางอัมพิกา เยาว์ธานี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนโครงการ มูลนิธิรุณาทร์

และ นายอนันต์ อุตตะมะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิ เอ-ทเวนตีวัน จับมือแสดงความร่วมมือระหว่างองค์กร

มูลนิธิรุณาทร์ ร่วมกับ มูลนิธิ เอ ทเวนตีวัน จัดอบรม "การป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์" ณ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2567 มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน จาก 39 คริสตจักรโซนนอมก๋อย ฮอด อินทนนท์ ขุนยวม มุเส่คี และบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ การอบรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่เยาวชนถึงภัยการค้ามนุษย์ และให้เยาวชนนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง โดยร่วมกันเป็นเครือข่ายการทำงานป้องกันการค้ามนุษย์

ในการอบรมนี้ เยาวชนได้เรียนรู้หลักสูตรป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์ สิทธิเด็ก และสนุกไปกับกิจกรรมในหัวข้อ การเดินทางอย่างปลอดภัย เกมส้ข้ามแม่น้ำ ความลับที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย เกมเบย์ เกมเมย์ และได้รับทราบช่องทางแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้ร่วมกันเดินเจ็ยบรรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ "Walk For Freedom"

“เราจะเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชน ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ในชุมชนในสังคม เยาวชนที่เข้ามามีวันนี้จะเป็นเหมือนแกนนำ ที่จะได้เรียนรู้ว่าการค้ามนุษย์คืออะไร แนวทางในการป้องกันอย่างไร และ การขับเคลื่อนในชุมชนสังคม จะต้องทำอย่างไร ฉะนั้นเราก็มีทั้งเทคนิควิธีการ เครื่องมือ รวมทั้งงานที่มอบหมายให้ทำ และก็การติดตามผลในช่วงระยะต่อไปด้วย” นายอนันต์ อุตตะมะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิเอ-ทเวนตีวัน กล่าว

หลังจากการอบรม แกนนำเยาวชนในแต่ละพื้นที่ เริ่มทยอยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในโครงการ เพื่อสร้างความตระหนัก และมีความรู้ป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์



แกนนำเยาวชน หุ่งจำเริง

แกนนำเยาวชนคริสตจักรหุ่งจำเริง จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์และแบ่งปันความรู้แก่เพื่อน ๆ ในโครงการ



แกนเยาวชนในคริสต์ออร์ทอดอกซ์อินทนนท์เดินขบวนรณรงค์หยุดการค้ามนุษย์เพื่อสร้างความตระหนัก ในมทกรรมเวทีคนเก่งคริสต์ออร์ทอดอกซ์อินทนนท์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567



เยาวชนบ้านเด่น

แกนนำเด็กเยาวชนคริสตจักรบ้านเด่น อ.กัลยาณิวัฒนา ถ่ายทอดความรู้กับน้อง ๆ ในชุมชนและร่วมกันเดินเจียบรรณรงค์ขับเคลื่อนต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ในชุมชน ส่งผลให้เกิดความสนใจระวังภัยการค้ามนุษย์กับคนในชุมชน



แกนนำเยาวชนคริสตจักรห้วยน้ำขาวถ่ายทอดความรู้ให้้อง ๆ



พี่ ๆ แกนนำเยาวชน

แกนนำเยาวชนห้วยน้ำขาว น้องแะ น้องดาตา น้องฮันนา น้องน้ำพุ โดยมี อ.ภพ เป็นพี่เลี้ยง ได้ให้ความรู้กับน้อง ๆ หมู่บ้านพะกะเซ จำนวน 55 คน เกี่ยวกับสิทธิเด็ก และการป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์ และทักษะการขอความช่วยเหลือ

ประมวลภาพการอบรม "การป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์" วันที่ 9-10 เมษายน 2567



นายแฮรี่ วาทิตยากุล
ผู้อำนวยการมูลนิธิทรูเนททรา ก่อตัวเปิดงาน



อนันต์ อุตตะมะ
ผู้จัดการประจำประเทศไทย
มูลนิธิเอ-ทเวนตีวัน



รจนา บมขุนทด
Reach Manager
มูลนิธิ เอ-ทเวนตีวัน



จัสมีน ถนัดสร้าง
Reach Coordinator
มูลนิธิ เอ-ทเวนตีวัน



กิจกรรม Walk For Freedom



